
BORGARRÁÐ 14. mars 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
Viðeyjarferju - R19030158

1) Hver er fjöldi þeirra sem hafa farið til Viðeyjar að meðaltali á ári frá því að 
núverandi rekstraraðili ferjunnar tók við ? 2) Hvað greiðir Reykjavíkurborg 
rekstraraðilanum á ári fyrir þjónustu hans ? 3) Hver eru fargjöld ferjunnar í dag og 
hversu mikið hafa þau hækkað síðan núverandi rekstraraðili ferjunnar tók við ? 4) 
Hver sér um veitingaþjónustuna í Viðeyjarstofu ? 5) Hver hefur afnot af 
íbúðunum sem eru tvær í eynni? 6) Fær Reykjavíkurborg leigutekjur og þá hversu 
háar á ársgrundvelli fyrir,  a) Viðeyjarstofu, b) Viðeyjarnaust, c) Íbúðirnar tvær og 
aðrar eignir í eynni ? 7) Hver er heildarrekstrarkostnaður Viðeyjar á ársgrundvelli 
?


